



Roi Et Special Education Center

ศูนย์การศึกษาประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
ประจำเดือนมีนาคม 2562

วารสารฟ้าใส



วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
ศูนย์การศึกษาประจำจังหวัดร้อยเอ็ด



45 หมู่ 14 ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170 โทรศัพท์ 043-501636

วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์
ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2562
Vol. 3 No. 3 March 2019

งานประชาสัมพันธ์
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด



สำเนา
ผู้อำนวยการ

สารบัญ



2. ศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกห้องเรียน



3. ด้วยรักและผูกพัน



4. จัดทำ ID PLAN



6. โรคจากภาวะ
อากาศ

วารสาร **ฟ้าใส**
ขอเล่าเรื่องราวการดำเนินงานของ
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
กิจกรรมของนักเรียนความก้าวหน้าในทักษะ
พื้นฐานในการช่วยเหลือตนเอง ของนักเรียน
สาระความรู้ทั้งทางด้านการศึกษา และสังคม
ขอให้ท่านผู้อ่านติดตาม วารสาร
ฟ้าใส ในฉบับต่อไป

วารสาร **ฟ้าใส**
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
Special Education Center of Roi-et

ที่ปรึกษา : นายวิฑูรย์ศักดิ์ วิชาญกุล
นางสาวกนกวรรณ ศุภญา
นางศุภา อมาโลย
นางสาวกัญญา บุญสืบพันธ์
นางอรวิณี บัลลสารแก้ว
นางสาวสายฝน ปัญญาภรณ์
นางสาวอัฐวรรณ เนียมสอน
นางสาวพัชรี สมบูรณ์
นายชัชวาลย์ โนนสว่าง
นางสาวอัฐวรรณ เนียมสอน
สนับสนุนข้อมูล : คณะครูและที่เลี้ยงดูท่าน
ที่ตั้ง : 45 หมู่ 14 ต.จันทน์ อ.ธวัชบุรี
จ.ร้อยเอ็ด 45170
โทร/เฟสบุ๊ค : 043-501636 / 043-501636

โรคจากภาวะอากาศ ร้อน

ผู้ที่ต้องตากแดดหรืออยู่ในอากาศร้อน ทำให้สูญเสียเหงื่อจำนวนมาก อาจจะทำให้เป็นโรค จากภาวะอากาศร้อน

อาการโรคมีอยู่ 2 รูปแบบ

แบบอ่อน ๆ

เวลาอยู่กลางแจ้งนานๆ จะรู้สึกอ่อนเพลีย เป็นลม แต่ยังไม่ถึงขั้นมีอาการอื่นที่รุนแรงขึ้น หากได้นั่งพักในที่ร่ม อากาศถ่ายเท ห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ ดื่มน้ำเย็น หรือเช็ดตัว อาการก็จะดีขึ้น

แบบรุนแรง

ตัวร้อนจัด เหงื่อไม่ออก คลื่นไส้ อาเจียน เวทกระตุก เป็นลม บางรายอาจถึงชีวิตได้ ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากอาการแบบอ่อนๆ แต่ไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้อง หรือบางครั้งอาจเกิดขึ้นเองโดยกระทันหันก็ได้

การรักษาอาการ

- ▶ หากมีอาการร้อนในร่างกาย คลื่นไส้ เวียนศีรษะ มีเหงื่อออกผิดปกติ มีอาการง่วง พวดชาลง และง่วงนอน การเคลื่อนที่ช้าลง ควรพาผู้ป่วยไปพักในที่ร่มทันที
- ▶ เปิดเครื่องปรับอากาศ และใช้น้ำเย็นเช็ดตัว เนื่องจากอากาศในช่วงนี้จะนำไปสู่อาการแบบรุนแรงอย่างรวดเร็ว
- ▶ จัดทำนอนของผู้ป่วยให้ยกสูงกว่าศีรษะ เพื่อให้เลือดไม่เลี้ยงสมองได้
- ▶ หากไม่รู้สึกตัวให้จับบนตะขิงไปด้านใดด้านหนึ่ง หรือจุ่มน้ำเย็นใส่ในปากและอย่าให้ผู้ป่วยจมน้ำ
- ▶ หากอาการไม่ดีขึ้นให้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล

การป้องกัน

เมื่ออยู่กลางแจ้งสวมเสื้อแขนยาว ใส่หมวก ใส่แว่นตากันแสงแดด หากมีอาการเหงื่อออกมาก เวียนศีรษะ ใจสั่น คลื่นไส้ อาเจียน ควรรีบหลบเข้าไปอยู่ในที่ร่มทันที ดื่มน้ำมากๆ เมื่อรู้สึกร้อนกระหายน้ำ

1422
สายด่วนกรมควบคุมโรค

สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
<http://www.riskcomthai.org>

วันที่ภาพและข้อมูล : สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
www.riskcomthai.org กระทรวงสาธารณสุข

ขอบคุณคณะจิตอาสา กลุ่มรถซิ่ง จ.ร้อยเอ็ด



วันที่ 3 มีนาคม 2562 คณะจิตอาสา กลุ่มรถซิ่งสตรองร้อยเอ็ด, กลุ่มวีเอสบีร้อยเอ็ด, กลุ่มสายละแวก, กลุ่มวังบุญจิตอาสา, กลุ่มร้อยเอ็ดคลับ, กลุ่มชาตง, กลุ่มร้อยเอ็ดดีเทล, กลุ่มอีสานทิม, กลุ่มรถซิ่งสาเกตุนคร, กู้ภัยทางหลวงร้อยเอ็ด, กู้ภัยโสภ และกู้ภัยเมืองอาจสามารถ เข้ามอบอุปกรณ์ สื่อ ในการพัฒนากระตุ้นพัฒนาเด็กพิการ ของใช้ต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับเด็กพิการ ณ หน่วยบริการอำเภออาจสามารถ โดยมี ผู้อำนวยการศูนย์-การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด คณะครู บุคลากร เด็กพิการ และผู้ปกครอง รับมอบ กิจกรรมวันนี้นำให้เด็ก ๆ และผู้เข้าร่วมมีความสุข เต็มไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ

คณะจิตอาสา ร่วมปรับปรุงสภาพแวดล้อม หน่วยบริการอำเภออาจสามารถ



วันที่ 3 มีนาคม 2562 คณะจิตอาสา กลุ่มรถซิ่งสตรองร้อยเอ็ด, กลุ่มวีเอสบีร้อยเอ็ด, กลุ่มสายละแวก, กลุ่มวังบุญจิตอาสา, กลุ่มร้อยเอ็ดคลับ, กลุ่มชาตง, กลุ่มร้อยเอ็ดดีเทล, กลุ่มอีสานทิม, กลุ่มรถซิ่งสาเกตุนคร, กู้ภัยทางหลวงร้อยเอ็ด, กู้ภัยโสภ และกู้ภัยเมืองอาจสามารถ ร่วมปรับปรุงสภาพแวดล้อม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด หน่วยบริการอำเภออาจสามารถ

ผู้อำนวยการกฤตติญา บุญสินชัย ณ โรงเรียนบ้านคำอุปราช

วันที่ 1 มีนาคม 2562 นายวิฑูรย์วงศ์ทอง วิฑูรย์วงศ์ ผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เดินทางส่งผู้อำนวยการกฤตติญา บุญสินชัย ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำอุปราช ณ โรงเรียนบ้านคำอุปราช ตำบลสว่าง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด



เด็กมาแหล่งเรียนรู้ นอกห้องเรียน "โรบอตัน ร้อยเอ็ด"

วันที่ 15 มีนาคม 2562 คณะครู บุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำเด็ก ๆ ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ทางสรรพสินค้า โรบิณสัน จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้เด็กได้รู้จักแหล่งเรียนรู้ชุมชน และฝึกทักษะพื้นฐานทางสังคม ทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน และทักษะการดำรงชีวิต บรรยากาศในการศึกษาแหล่งเรียนรู้ครั้งนี้ทำให้เด็ก ๆ ต่างพากันตื่นเต้นสนุกสนาน และมีความสุข

รับมอบเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ ณ หน่วยบริการหนองฮี



วันที่ 12 มีนาคม 2562 นายวิฑูรย์วงศ์ทอง วิฑูรย์วงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยครูประจำอำเภอหนองฮีที่เลี้ยงเด็กพิการอำเภอหนองฮี และคณะผู้นำองค์กรบริหารส่วนตำบล .เด่นราษฎร์ นำโดย นายนิลยุทธ หนองหาร นาย อบต.เด่นราษฎร์ นายบัญญัติ เสนาจินทร์รองนายก อบต.เด่นราษฎร์ นายพรมมา สอนวิชา รองนายก อบต.เด่นราษฎร์ ได้เข้าร่วมรับมอบเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด หน่วยบริการอำเภอหนองฮีจาก Mr. Cary-Nipawan Ronan คุณแม่ภูมิ สีมาค่า, คุณอ้อต สีมาค่า

สองใจช่วยกันปลูกต้นไม้



คณะครูบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร นำนักเรียนปลูกต้นไม้หน้าตึกอาคารส่วนหน้า หลังใหม่เพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามและร่มรื่น

ด้วยรักและผูกพัน ขอแสดงกับ พล.กตฤดีฯ บุญสืบชัย



วันที่ 1 มีนาคม 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดี "ด้วยรักและผูกพัน" จากใจชาวการศึกษาพิเศษ ให้กับผู้อำนวยการกตฤดีฯ บุญสืบชัย ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำอูปราช ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด



จัดทำ ID PLAN และ
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC



วันที่ 18 มีนาคม 2562 คณะครูบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ร่วมจัดทำ ID Plan และชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC พร้อมทั้งจัดทำเอกสาร PLC โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุรางค์ วิสุทธิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาพิเศษ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

ลงพื้นที่พัฒนาคุณภาพชีวิต
"เด็กพิการ"



วันที่ 19 มีนาคม 2562 นายวิฑูรย์ทอง วิฑูรย์ทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด บุคลากร และพี่เลี้ยงเด็กพิการ ประจำหน่วยบริการอำเภอหนองฮี นำนายกเหล่ากาชาดพร้อมเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายอำเภอหนองฮี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขหนองฮี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหมื่น อสม. นายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นราษฎร์ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเด่นราษฎร์ ลงพื้นที่พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการอำเภอหนองฮี จำนวน 3 ราย ได้แก่ เด็กชายธนกร สมอาษา, น.ส.อารียา ช้อยชด และเด็กหญิงวรรณภา จักรแก้ว ณ ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด



วันที่ 10 มีนาคม 2562 ผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมงาน "มหานานาชาติ ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด" ประจำปี 2562 ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด

สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดย นางไตรทิพย์ พุ่มศิลา คลังจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะ เข้าให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบการเงินการคลัง การบัญชี และการพัสดุ แก่คณะครู และบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ให้สามารถปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างโปร่งใส ลดข้อผิดพลาด ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน และสามารถเบิกจ่ายได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นไปตามเป้าหมาย

สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย...



วันที่ 21 มีนาคม 2562 นายวิฑูรย์ทอง วิฑูรย์ทอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด นำคณะครู บุคลากร เข้าร่วมพิธีเปิดหน่วยแพทย์อาสา (พอ.สว.) สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 6" โดย นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ รัฐวิสาหกิจ สมาชิก พอ.สว. จังหวัดร้อยเอ็ด องค์กรภาคเอกชน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู ผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง และประชาชน ณ วัดโพธิาราม หมู่ที่ 6 ตำบลโพหนอง อำเภอบุณฑล จังหวัดร้อยเอ็ด

พอ.สง. รุ่งกมล ไกรสงครามจังหวัดร้อยเอ็ด "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

